

Số: 144 /BC-UBND

Lấp Vò, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau Hội nghị Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nhân dân lần thứ II năm 2023

Tiếp nhận Công văn số 535-CV/BTG ngày 03/4/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về việc phối hợp Báo cáo kết quả Hội nghị Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nhân dân lần thứ II năm 2023, Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo, giải trình nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Ô bao số 9 thuộc ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Trung có tổng diện tích khoảng 200ha, trong đó diện tích sản xuất chiếm khoảng 192ha. Về hạ tầng: Hiện trạng khu vực đê bao số 9 được bao quanh bởi các tuyến bờ bao sau: Rạch Đường Cầm – Rạch Mù U – Rạch Lòng Ống – Rạch Sâu, trong đó hệ thống bờ bao bao quanh ô bao số 9 đã được cơ bản đầu tư cứng hóa mặt đan rộng 3.5m. Tuy nhiên hệ thống kênh mương trong ô bao còn thường xuyên bị bồi lắng và hẹp chưa được đầu tư kiên cố, thiếu hệ thống kết nối giao thông vận chuyển hàng hóa nông sản, chưa được tập huấn nâng cao nhận thức về sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao và kết hợp du lịch trải nghiệm theo xu hướng phát triển của thời đại.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, nhằm tạo cơ sở để phát triển vùng sản xuất chuyên canh hoa kiểng này theo hướng bền vững, tạo tiền đề kết nối với vùng hoa kiểng của thành phố Sa Đéc trong tương lai. Do đó, việc đầu tư xây dựng hạ tầng vùng sản xuất chuyên canh hoa kiểng xã Tân Khánh Trung là cần thiết. Đề nghị Huyện xem xét ghi danh mục đầu tư Hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển vùng sản xuất chuyên canh hoa kiểng xã Tân Khánh Trung, gồm mở rộng tuyến đường đan Chợ cũ - Mù U giáp với thành phố Sa Đéc, nạo vét kênh 1/6, đầu tư Đường đan Kênh Thống nhất.

Trả lời: Việc đầu tư hạ tầng này đã được huyện ghi nhận và kiến nghị đưa vào Dự án chống Biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long (WB11). Qua theo dõi được biết, Dự án đang trong giai đoạn góp ý hoàn thiện để trình Chính phủ phê duyệt và sẽ triển khai sau khi có vốn vay của Ngân hàng Thế giới, đối với huyện thì sẽ tiếp tục nghiên cứu các nguồn vốn Thủy lợi phí và Nghị định số 35 để xem xét nạo vét một số tuyến công trình thủy lợi kết hợp tạo nền hạ bờ bao vận chuyển đảm bảo nguồn nước tưới tiêu trong thời gian tới.

2. Với tình hình chung hiện nay nhiều nơi còn thiếu giáo viên phục vụ cho công tác giảng dạy. Lãnh đạo cho biết địa bàn Huyện có đảm bảo số lượng giáo viên theo quy định để phục vụ công tác giảng dạy cho học sinh trong năm học 2023-2024”.

Trả lời: Do yêu cầu giáo viên dạy các bộ môn mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện nay ở một số trường Tiểu học, THCS còn tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn.

Để giải quyết tình trạng này trong năm học 2023-2024, Ủy ban nhân dân Huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ yêu cầu Hiệu trưởng các trường rà soát, sắp xếp lại biên chế giáo viên hiện có để đáp ứng nhu cầu giảng dạy ở các đơn vị. Đối với những đơn vị còn thiếu giáo viên, Hiệu trưởng nghiên cứu thực hiện thỉnh giảng, hợp đồng và phân công giáo viên dạy thừa giờ để đảm bảo công tác giảng dạy cho học sinh trong năm học 2023-2024.

Bên cạnh đó, UBND Huyện giao Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát số liệu giáo viên, nhân viên của từng trường để xác định nhu cầu tuyển dụng; UBND Huyện đang thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng viên chức ngành giáo dục theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 01/3/2024 về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo để đáp ứng nhu cầu về giáo viên, nhân viên của các trường còn thiếu.

3. Kiến nghị với cấp trên xem xét tăng kinh phí tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đặc biệt là kinh phí cho hội trại tòng quân ở huyện, vì theo công văn số: 322/STC-QL-NS, ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Sở Tài Chính về việc hướng dẫn chi phí tuyển quân trên địa bàn tỉnh đồng tháp, kinh phí dựng trại huyện còn thấp (7.000.000 đồng/trại).

Trả lời: Năm 2024, Ban Chỉ huy quân sự Huyện đã trang bị liều trại cho mỗi xã, thị trấn, ngoài ra Huyện cấp kinh phí theo định mức của Tỉnh 7 triệu đồng cho mỗi xã, thị trấn để xây dựng công và trang trí, nếu kinh phí thiếu đề nghị xã, thị trấn cân đối chi từ ngân sách xã, thị trấn.

4. Nhân dân Tân Mỹ đề nghị Huyện kiến nghị Tỉnh đầu tư thấp sáng đồng bộ ở 02 tuyến ĐT848, ĐT849.

Trả lời: Việc kiến nghị đầu tư hệ thống chiếu sáng đường quốc lộ - tỉnh lộ được cử tri kiến nghị rất nhiều lần. Huyện đã kiến nghị Tỉnh đầu tư, được tỉnh trả lời do nguồn kinh phí khó khăn. Trước mắt chỉ đầu tư các đoạn qua trung tâm đô thị, các đoạn còn lại sẽ xem xét sau.

5. Hiện nay, tuyến đường nhựa Kinh Thầy Lâm, ấp Tân Thuận A; đoạn tuyến đường ĐH 70 khu vực từ cầu Đình Cai Châu vào khoảng 400m gần nhà Ông Võ

Như Đăng; tuyến đường đèo Đồn Điền (bờ trên) thuộc ấp Tân Hòa Thượng (gần nhà Ông Hoàng Phi), bị sạt lở và có hiện tượng sụp đất, có nhiều đoạn sạt lở rất nghiêm trọng, gây khó khăn cho người dân và xe cộ qua lại. Kiến nghị Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện nghiên cứu sớm hỗ trợ khắc phục gia cố lại để nhân dân trên tuyến yên tâm, bà con đi lại và phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi hơn.

- Sạt lở bờ sông: Huyện cần nghiên cứu khắc phục thực hiện trong mùa khô. Việc khắc phục trong mùa lũ không hiệu quả.

Trả lời:

- Sạt lở Tuyến đường nhựa Kinh Thầy Lâm, ấp Tân Thuận A: UBND huyện có văn bản trình Hội Đồng nhân dân huyện và đã được Hội đồng nhân dân huyện thống nhất theo Công văn số 28/HĐND-TH ngày 28 tháng 3 năm 2024, về cho ý kiến đối với Tờ trình số 34/TTr-UBND của UBND Huyện. Thời gian thực hiện hoàn thành năm 2024.

- Sạt lở Tuyến đường ĐH 70 khu vực từ cầu Đình Cai Châu vào khoản 400m gần nhà Ông Võ Như Đăng: Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã khảo sát tham mưu, đề xuất UBND huyện (tại Công văn số 1212/KTHT ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lập Vò về việc tham mưu, đề xuất khắc phục sạt lở tuyến đường ĐH.70 trên địa bàn xã Tân Mỹ).

- Tuyến đường đèo Đồn Điền (bờ trên) thuộc ấp Tân Hòa Thượng (gần nhà Ông Hoàng Phi) bị sạt lở. UBND xã Tân đã khắc phục xong vào tháng 12/2023.

Ủy ban nhân dân Huyện thông tin đến Ban Tuyên giáo Huyện ủy nắm./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Q. CT, PCT. UBND Huyện;
- LĐVP + CV;
- Lưu: VT, KĐ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**

Trương Thị Diệp